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Mættir: Fundurinn haldinn í húsnæði AFLs - Víkurbraut: Haukur Ingi Einarsson, Laufey
Guðmundsdóttir, Tinna Rut Sigurðardóttir

1. Gamlabúð / upplýsingamiðstöð og önnur starfsemi

Málið rætt - FASK sammála um að mikilvægt sé að húsið verði nýtt til að styrkja svæðið,
auka á nýsköpun og veita upplýsingar til gesta.

2. Jökulsárlón - Uppbygging heimafyrirtækja eða stórfyrirtækja.

Stjórn FASK er sammála um að boða til opins fundar um málefni Jökulsárlóns. FASK
telur mikilvægt að uppbygging á svæðinu verði á forræði heimaaðila til að markmiðum
þjóðgarðsins um að stuðla að jákvæðri samfélagsþróun nærsvæða verði að veruleika.

Hauki falið að koma á fundi með bæjarstjóra SVH til að skipuleggja fundinn.

3. Önnur mál

Rætt um málefni síðasta fundar um fund FASK um framtíðarsýn í ferðaþjónustu og hvar
málið væri statt - Hauki falið að spyrjast fyrir um gang mála hjá framkvæmdastjóra VJÞ
og formann svæðisráðs VJÞ

FASK ræddi sóknaráætlun suðurlands 2020 - 2024. FASK óskar eftir upplýsingum um
hver staða og stefna SVH er á sóknaráætlun suðurlands 2020 - 2024. Er verið að vinna
eftir sóknaráætlun, eða er verið að vinna eftir annri stefnu í málefnum ferðaþjónustu á
svæðinu.
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